



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก้มเกล้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๓๕๖๒, ๐ ๕๖๓๘ ๓๕๖๔  
ที่ นว ๐๐๓๓.๓๐๑.๑/พิเศษ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ประเด็นคำถาม MOIT๑๗ เพื่อช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือปฏิบัติในหน่วยงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตาม ควบคุม และดูแลข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดโรงพยาบาลแก้มเกล้า ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ได้กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรม นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก้มเกล้า เห็นควรจัดกิจกรรมประชุม ให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลแก้มเกล้า เรื่องการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติในหน่วยงาน ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลแก้มเกล้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวมารีสา เขียวสด)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

## ระเบียบวาระการประชุม

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกล้าเยี่ยม

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่องค์กรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการทำงาน/หรือการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังเป็นการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวังหรือป้องกันการเกิดการทุจริต ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และแก้ปัญหการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบัน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือที่เรียกว่า ผลประโยชน์ ทับซ้อน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ทางราชการ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา

๔.๑ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตได้กำหนดขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง ๙ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหาร

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๔.๒ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ  
ในหน่วยงาน

๔.๓ การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)